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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี 
ครั้งที่ 10/2563 

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

และประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายวิชวุทย์ จินโต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายวิเชฏฐ์ มุสิกรังษี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ภูภณัช  รัตนชัย ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
14. ผศ.ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

15. อ.ดร.พิชัย  สุขวุ่น กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

  16. อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         กรรมการ  

  17. นายธีรพันธ์ุ  จันทร์เจรญิ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         กรรมการ 
  18. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  19. อ.ดร.กนกรัตณ์  ชลศลิป์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  20. ผศ.ธวัช  บุญนวล กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  21. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
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  22. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 
  *ลําดับที่ 3 - 7 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 

  2. นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายอนุพงศ์  ก่ิงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายนิธิ  ลอยชูศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 2.  ผศ.ศรีวาล ีทองเลี่ยมนาค อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 
 3.  อ.ดร.วิทวัส  ขุนหนู อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 4. อ.ดร.เพ็ญนภา สวนทอง   อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 5. ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 , 4.2.7 และ 4.3.1 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
 ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานตัวต่อที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 (1) ด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งน้ี 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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 (2) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามแนวทางของฯพณฯองคมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุม และมี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าประชุมเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัย
ทราบ 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

 1.2 เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
 (1) ด้วย ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 
2560 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งต้ังศาสตราจารย์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จึงแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 

 รับทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง ที่ได้ 
รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2563 
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบ
แล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 
9/2563 ดังน้ี  
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 เรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักด์ิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอกธุรกิจการบิน) แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งวิทยาลัยนานาชาติฯ และสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบมติสภาฯ แล้ว 
(อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

นายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

นายกสภาฯ ลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยส่งประกาศให้คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ  

นายกสภาฯ ได้ลงนามในคําสั่งสภาฯ ที่ 027/2563 เรื่องแต่งต้ังกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยส่งคําสั่งให้คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทราบแล้ว (ดําเนินการแล้ว
เสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาอนุมัติการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบระดับตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบระดับ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังน้ี 

1. ตําแหน่งเลขที่ 038 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ 

2. ตําแหน่งเลขที่ 088 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ 

3..ตําแหน่งเลขที่ 139 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ขอกําหนดเป็นตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา ระดับชํานาญการ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบมติสภาฯ แล้ว (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
-จิตวิทยาและการแนะแนว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้ว และคณะครุศาสตร์ได้ส่งหลักสูตร
ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคุรุสภาเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว (ดําเนินการแล้ว
เสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณากําหนดมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือพิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติ 
 1. เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมค่า  ขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ เน่ืองจากพ้นสภาพ
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีพักการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี               
พ.ศ. 2553 ข้อ 5.4.3 และข้อ 5.4.7 ให้แก่ 
 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5) 
 

  (1) นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563 
  (2) นักศึกษาภาค กศ.บท. ภาคเรียนที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 1 ประจําปี
การศึกษา  2563 
 2. เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
 นายกสภาฯ ได้ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัด
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 
2563 เรียบร้อยแล้ว 

มหาวิทยาลัยฯ ออกประกาศเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ 
เนื่องจากพ้นสภาพนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา กรณีพักการศึกษา ลงวันที่ 8 กันยายน 
2563 (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการศึกษาการ
ปรับปรุงโครงสร้างของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว..และมอบหมายให้คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ         
การท่องเที่ยวจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับโครงสร้างของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวตาม
จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่คงเหลืออยู่ และมอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นําเสนอแผนพัฒนาเพ่ือรองรับบุคลากรสายวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและหลักสูตร โดยเมื่อ
จัดทําแผนแล้วเสร็จให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และดําเนินการโอนย้ายบุคลากรต่อไป 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้มอบวิทยาลัย
นานาชาติฯ และคณะวิทยาการจัดการดําเนินการ (อยู่ระหว่างการดําเนินการ)  

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 66 ราย  
  สํานักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือ
รับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
  -ไม่ม-ี 

3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  
      3.2.1 เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยั 
                       แต่งต้ัง  
      (1) เพื่อทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้รายงานผลการดําเนินงานของ 
ก.พ.ว. ว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินงานเรื่องการพิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งถัดไปจะมีผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สําหรับผู้ที่ยังคงค้างการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจากเกณฑ์การพิจารณาเดิม จํานวน 9 ราย เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขผลงาน 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6) 
 

ส่วนการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ใหม่ จํานวน 5 ราย อยู่ระหว่างการอ่านบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในเดือน
ตุลาคม 2563 ประธานฯ และรองประธานฯ จะมาดําเนินการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญผู้อํานวยการ สกอ. มาด้วยและในเดือน
พฤศจิกายน 2563 จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ ก.พ.ว. มาประชุมที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพ่ือมาให้คําแนะนําแก่คณาจารย์ของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและคาดว่าภายในปีน้ี   
จะสามารถดําเนินการให้คณาจารย์มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

 3.2.1 (2) เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและวิจัย 
 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563 ได้พิจารณาการจัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี                
พ.ศ. 2563 และนอกจากน้ีที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแนวคิดการจัดทําหลักสูตรใหม่และการ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยมีประเด็นหลักๆ 3 เรื่องคือ 1) แนวทางการเสนอหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
ตอบโจทย์สังคม พร้อมทั้งมอบมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการจัดทําเป็นแนวปฏิบัติและคู่มือเพ่ือใช้เป็นนโยบาย 
ของสภามหาวิทยาลัยด้วย 2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่เป็นเหตุให้มีนักศึกษาออกกลางคัน
ค่อนข้างมาก และยังใช้งบประมาณจํานวนมากในการจ้างอาจารย์พิเศษ จึงมีแนวคิดว่าควรปรับเปลี่ยนวิธีการ
เรียนการสอน โดยต้องมีการ workshop และเปลี่ยนการบริหารจัดการใหม่ 3) การจ้างอาจารย์พิเศษเกิน          
ร้อยละ 50 ซึ่งใช้งบประมาณใน 1 ภาคการศึกษาประมาณ 1,000,000 บาท รวมถึงการให้ความดูแลนักศึกษา               
ที่น้อยกว่าอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยและการใช้ทรัพยากรอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกําลังและการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
        -ไม่มี- 
3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ      

                 -ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
         -ไม่มี-   
 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 
      4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                    
                       แทนผูพ้น้จากตําแหนง่ก่อนครบวาระ 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7) 
 

 ด้วย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ และ รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล..กรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย..ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ขอ
ลาออกจากตําแหน่ง สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563              
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้ออก
ประกาศเร่ืองการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยกําหนดให้คณบดี 
ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน และคณะกรรมการสรรหาฯ ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือฯ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้สิทธ์ิเสนอช่ือฯ ในระหว่างวันที่ 17–21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติและกลั่นกรองบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอช่ือ และมีมติเลือก1) รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล           
2) รศ.ดร.เทื้อน  ทองแก้ว เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย 
 บัดน้ีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 2 ราย ได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตําแหน่ง             
ก่อนครบวาระ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ดังน้ี 
 1. รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 
 2. รศ.ดร.เทื้อน  ทองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กรรมการ 

 

 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 
                 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                    
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และได้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่           
8/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์..(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) ดังน้ี 

1. หน้าที่ 3 หัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
การเขียนช่ืออาชีพที่เป็นภาษาอังกฤษ 

2. หน้าที่ 9 หัวข้อปรัชญา ควรปรับให้มีความชัดเจนของความเช่ือด้านการดําเนินการของโลจิสติกส์ 
3..หน้าที่ 9 หัวข้อความสําคัญ ควรปรับให้มีความชัดเจนและสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของ                     

โลจิสติกส์มากย่ิงขึ้น  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8) 
 

4. หน้าที่ 9 หัวข้อวัตถุประสงค์ควรมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอน  
5. หน้าที่ 9 หัวข้อวัตถุประสงค์ข้อ 1.3.2 ควรเพ่ิมการเน้นทักษะด้านภาษาไทยร่วมกันไปด้วย 
6..รายวิชาที่กําหนดในแผนการเรียนควรมีการประยุกต์ให้เข้ากับสภาวการณ์และพ้ืนที่จังหวัด                    

สุราษฎร์ธานีในปัจจุบันรวมถึงการบริหารจัดการระบบการขนส่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน 
7. หน้าที่ 11 หัวข้อระบบการจัดการศึกษา ควรตัดหัวข้อระบบการเรียนการสอนแบบ Module ออก 
8. ตลอดหลักสูตรควรเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ให้มากขึ้น รวมถึงการใช้ระบบออนไลน์และ

การใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ 
9. หน้าที่ 82 ข้อที่ 2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ข้อ 2 , 4 และ 5 เป็น

เรื่องเดียวกันควรมีการควบรวมเป็นข้อเดียวกัน และควรมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสอน
กับกลยุทธ์การประเมินให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

10. เอกสารในภาคผนวกควรใส่เอกสารที่มีความชัดเจน  
มติที่ประชุม 

 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                 (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564) 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และได้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2563 เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2563 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังน้ี 

1. เพ่ิมเติมรายวิชาและความเข้มข้นของเน้ือหาด้าน IT.ให้สอดรับกับการทิศทางการจัดการศึกษา            
ในปัจจุบันเพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการประกอบอาชีพ 
หลังสําเร็จการศึกษา 
 2. ให้พิจารณาจัดรูปแบบของกลุ่มวิชาเลือก ให้มีรายวิชาเพียงพอกับจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดและ
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในศาสตร์น้ันๆ  
 3. ไม่ควรใส่รายละเอียดลําดับมาตราในคําอธิบายรายวิชาที่เก่ียวกับกฎหมาย 
 4. ให้ทบทวนแผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี เน่ืองจากตัวเลขจํานวนรับ
นักศึกษา จํานวนคงอยู่ของนักศึกษา ช้ันปีที่ 1-4 มีจํานวนเท่ากับจํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ซึ่งยังไม่มี
การคํานวณจากอัตราการออกกลางคันและปัจจัยอ่ืนๆ  
 5. การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในครั้งถัดไป ให้ผู้จัดทําหลักสูตรกําหนดรายละเอียดในการพัฒนา
นักศึกษาแต่ละช้ันปีให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยกระบวนการเช่นไร และใช้เครื่องมืออะไรในการตรวจสอบและ
ประเมินผล 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9) 
 

 6. การเขียนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ควรเพ่ิมอาชีพเชิงประยุกต์ เช่น จุดเน้น
ในด้าน IT เพ่ือให้เข้ากับยุคปัจจุบัน เป็นการบูรณาการศาสตร์สมัยเก่าและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน 
 7. หน้าที่ 6 ข้อที่ 11.3 บรรทัดที่ 9 แก้ไขความเดิม “ที่เรียกว่า นิวนอร์มอล (New..Normal)        
เป็นความปกติในรูปแบบใหม่ มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น...” แก้ไขใหม่เป็น “ที่เรียกว่า นิวนอร์มอล (New..Normal)        
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น...” 
 8. ตรวจสอบการสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 17 และหน้าที่ 24 วิชา HPA0118 การสัมมนา
และกรณีศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ “Seminar and Case Study in Public Administration” 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

   

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และได้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุม              
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2563 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังน้ี 

1. หลักสูตรควรพิจารณาลดจํานวนหน่วยกิต โดยลดรายวิชาที่มีเน้ือหาซ้ําซ้อนกัน 
2. หน้า 12 ข้อ 2.2 กลุ่มวิชาเลือกต้องเขียนให้ชัดเจนว่าต้องเลือกเฉพาะกลุ่มวิชาหรือสามารถเลือก

คละกลุ่มวิชาได้ 
3. หลักสูตรควรพิจารณาระบุอาชีพหลังจากจบการศึกษาที่เป็นอาชีพเชิงแบบประยุกต์  
4. หลักสูตรควรพิจารณาปรับรายวิชาให้มีรายวิชาที่มีเน้ือหาด้านดิจิทัลเพ่ือให้มีจุดเด่นจากหลักสูตร

เดียวกันของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
5. หลักสูตรควรปรับแก้วัตถุประสงค์ให้สะท้อนถึงประเด็นที่ เ ก่ียวข้องในเรื่องการเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงสังคมท้องถิ่นในระดับนานาชาติ 
6. หน้า 22 ควรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับ IT หรือวิชาเชิงบูรณาการ 
7. หน้า 22 รายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางรัฐศาสตร์ ควรปรับแก้เป็นรายวิชาการวิจัยเบ้ืองต้น 

เพ่ือให้สามารถทําการวิจัยได้ครอบคลุมมากกว่า 
8. หน้า 22 ควรปรับแก้ช่ือรายวิชาท้องถิ่นจัดการตนเอง 
9. หน้า 23 ควรปรับช่ือรายวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองภาคใต้ เป็น “เศรษฐกิจการเมือง

ภาคใต้” โดยมีเน้ือหาทั้งประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือให้กว้างและมีความน่าสนใจมากขึ้น 
10. ควรปรับกลยุทธ์การสอนนักศึกษาให้เป็นนักคิดหรือนักปฏิบัติ โดยออกแบบรายวิชาในหลักสูตรให้

เป็นรายวิชาปฏิบัติการและให้นักศึกษาลงชุมชนได้ 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10) 
 

11. ควรพิจารณาปรับเพ่ิมเน้ือหาด้านประบวนการยุติธรรมลงไปในเน้ือหารายวิชาบางวิชา 
12. ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไป ควรพิจารณาปรับลดการบรรยาย และสร้างกิจกรรมให้

นักศึกษาลงปฏิบัติการในชุมชนเพ่ิมขึ้น โดยให้อาจารย์เป็นโค้ชให้นักศึกษาค้นหาความรู้ที่จําเป็นหรือที่
เก่ียวข้อง 

13. ควรพิจารณาปรับหลักสูตรจากแนวทางของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
(นปร.) ซึ่งบุคลากรในโครงการจะเป็นมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นต่าง ๆ                  
และสามารถทํางานได้ทุกสถานการณ์ เน่ืองจากได้ไปปฏิบัติงานในสถานที่จริง 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)..โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
ด้วยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 

2563 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คือ อาจารย์ ดร.อานนท์ ชูแก้ว และได้เสนอสภา
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เห็นชอบแล้ว 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ให้เพ่ิมอาจารย์ ดร.อานนท์ 
ชูแก้ว เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับนกัศึกษาหลักสตูรปริญญาตรคีวบปรญิญาโท                       
         และหลักสูตรปรญิญาตรีแบบไม่เจาะจงสาขาวิชา 

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดทําแผนการรับนักศึกษาแบบปริญญาตรีควบปริญญาโทและหลักสูตร
ปริญญาตรีแบบไม่เจาะจงสาขาวิชา จํานวน 80 คน และได้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาแบบปริญญาตรีควบ
ปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาตรีแบบไม่เจาะจงสาขาวิชา ดังน้ี 
 (1) หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาการพัฒนาชุมชน จํานวน 20 คน และสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
จํานวน 20 คน 
 (2) หลักสูตรแบบไม่เจาะจงสาขาวิชา จํานวน 40 คน 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 การจัดแผนการศึกษาปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาการจัดการ
ชุมชนท้องถิ่น ไม่ควรให้หมวดวิชากลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และหมวดวิชาสหกิจศึกษา
อยู่ในภาคเรียนเดียวกัน 
 
 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11) 
 

 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาแบบปริญญาตรีควบปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาตรีแบบไม่เจาะจง
สาขาวิชา ดังน้ี 
 (1) หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาการพัฒนาชุมชน จํานวน 20 คน และสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
จํานวน 20 คน 
 (2) หลักสูตรแบบไม่เจาะจงสาขาวิชา จํานวน 40 คน 
  

 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้อาจารย์พเิศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 
ตามที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ

ท่องเที่ยว วิชาเอกธุรกิจการท่องเท่ียวและวิชาเอกการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะของรายวิชาที่มีความจําเป็นต้องมีผู้สอนที่มีความรู้เชิงลึก 
ความเข้าใจและประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจึงเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 โดยให้นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติให้แก่อาจารย์ผู้สอน แต่ละ
สาขาวิชาแล้ว ปรากฏว่าอาจารย์มีภาระงานสอนเกิน 15 คาบ จํานวน 6 สาขาวิชา และ 1 กลุ่มวิชา จึงมีความ
จําเป็นต้องจ้างอาจารย์พิเศษ จํานวน 17 ราย สําหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 และเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ รายช่ัวโมง รวมภาระงานสอน 226.62 ช่ัวโมง โดยเบิก
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย จํานวน 1,087,779 บาท และขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือสอนรายวิชาที่มี
การปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
เป็นต้นไป โดยขอให้อาจารย์พิเศษสอนร้อยละ 100 ของรายวิชา เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มี
ความรู้ในศาสตร์เฉพาะ และอาจารย์จําเป็นในสาขาวิชามีภาระงานสอนเกินเกณฑ์ จึงไม่สามารถจัดอาจารย์
ประจําเป็นผู้สอนร่วมได้  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและวิจัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
มีมติเห็นชอบให้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและ
วิจัย ดังน้ี 

1. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบการจ้างอาจารย์พิเศษเท่าที่จําเป็นและจัดระบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 

2. ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์ประจําให้มีศักยภาพมากขึ้นโดยให้มีการพัฒนาตนเองหรือ
เรียนรู้วิชาเพ่ิมเติม เช่น วิชาด้านกฎหมาย หรือด้าน IT ซึ่งสามารถสอนข้ามสาขาหรือคณะได้ 

3. ในรายวิชาที่มีการจ้างอาจารย์พิเศษมีข้อสังเกตว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาที่จ้างอาจารย์
พิเศษ 100% มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบว่าอาจารย์พิเศษควรมีภาระการสอนไม่เกินก่ีคาบต่อภาคการศึกษา 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12) 
 

เน่ืองจากการมีภาระการงานที่มากจนเกินไปอาจเป็นผลให้อาจารย์ดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึงซึ่งรายวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นรายวิชาที่ทําให้นักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด 

4. ในอนาคตควรปฏิรูปการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นรูปแบบบูรณาการที่สามารถ
พัฒนาสมรรถนะหรือทักษะชีวิตของนักศึกษาได้ ทําให้สามารถปรับการเรียนการสอนโดยใช้อาจารย์ผู้สอน
หลายคนจากต่างคณะได้ และให้พิจารณาลดรายวิชาที่มีเน้ือหาซ้ําซ้อนกัน 

5. หากมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องจ้างอาจารย์พิเศษ ควรวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์พิเศษ
แล้วให้พิจารณาจ้างเป็นรายปีทําให้สามารถใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ 

6. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าหากจ้างอาจารย์พิเศษที่มีงานประจําอยู่แล้ว ภาระการสอนที่มีจํานวน
มากจะส่งผลกระทบต่อการสอนของอาจารย์พิเศษหรือไม่ 

7. มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์หรือการกลั่นกรองคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษและควรเป็นผู้ที่มีเทคนิค
การสอนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการให้อาจารย์พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ 50 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 4.2.8 พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรบันักศึกษาพิการ 
                  เข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 
 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ลงวันที่ 13 มกราคม 2553 ข้อ 4 “สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนของสถาบันเพ่ือประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าหมายจํานวนรับ หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบัน ประเภท
ความพิการที่จะรับเข้าศึกษา คณะ/สาขาวิชาที่จะเปิดรับ วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑ์เง่ือนไขและรายการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น และแจ้งประกาศรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารวบรวมส่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพ่ือทราบไม่
น้อยกว่า 120 วัน ก่อนเร่ิมปีการศึกษา ...” 
 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํา“ร่าง”ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564.เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการจัดทําร่าง
กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 พิจารณาแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการ
รับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 

 มติที่ประชุม 
เห็นชอบออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2564 
 

4.2.9 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 
 ด้วยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและวิจัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2563 มีมติให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ แก้ไขประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและวิจัย ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดังน้ี 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13) 
 

1. แก้ไขช่ือประกาศสภาฯ จากเดิม “เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและวิจัย” 
เป็น “เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม” 

2. ในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและวิจัย หน้า 1 ข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ให้เพ่ิมคําว่า “วิจัย และนวัตกรรม” ต่อท้ายคําว่า “นโยบายพัฒนาวิชาการ” 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณายกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการและวิจัย ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และแต่งต้ัง
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนา

วิชาการและวิจัย ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ดังน้ี 

 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน 
 3. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 4. อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 
 5. ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด กรรมการสภาฯ ตามมาตรา 16 (3) กรรมการ 
   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
        พ.ศ. 2547 
 6. อ.ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ  
 7. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
 8. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่    
 1. ดําเนินการให้มีการจัดทําและพิจารณาเสนอร่างนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายการพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 2. ดําเนินการส่งเสริมให้มีการจัดทําและหรือพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับแผนงาน/โครงการพัฒนา
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 3. เสนอความเห็นเก่ียวกับการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการพัฒนางาน
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ หรือสภามหาวิทยาลัย 
 4. เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวมหรือ
การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นหรือการศึกษาต่อเน่ืองด้วย 
 5. เสนอแนะแนวทางแก่มหาวิทยาลัยในการใช้ศักยภาพของอาจารย์ประจําและการใช้ทรัพยากรการ
บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา                
เพ่ิมความคุ้มค่าและมูลค่าแก่มหาวิทยาลัย 

6. ส่งเสริมให้หลักสูตรและคณะร่วมกันจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และโครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาการ เช่น การประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับสากล 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14) 
 

7. ให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 9. การประชุมคณะกรรมการให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  

 4.2.10 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
                   พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                   ประเภทเงินรายได้ สํานักจัดการทรัพย์สิน 

1. ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และจากการประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้ ดังน้ี..
(1) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จํานวน 963,499,611 บาท (เก้าร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) จากแหล่งที่มาของงบประมาณ..2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
711,627,200 บาท (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)..และงบประมาณเงินรายได้ 
จํานวน..251,872,611 บาท (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
 2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทเงินรายได้ สํานัก
จัดการทรัพย์สนิ จํานวน 34,125,000 บาท (สามสิบสี่ล้านหน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งพิเศษท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ..พ.ศ. 2564 และเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทเงินรายได้สํานักจัดการทรัพย์สิน 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ..พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
สุราษฎร์ธานี จํานวน 251,872,611 บาท (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาท
ถ้วน) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทเงินรายได้ สํานัก
จัดการทรัพย์สิน จํานวน 36,400,000 บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากในอนาคตมหาวิทยาลัยมีความเส่ียงเก่ียวกับงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่ลดลง แผนการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยควรจัดลําดับความสําคัญของโครงการและใช้เงิน
รายได้ตามความจําเป็น 
 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 15) 
 

 มติที่ประชุม  
 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ..พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํานวน 251,872,611 บาท (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อย             
สิบเอ็ดบาทถ้วน) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. อนุมัติแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทเงินรายได้ 
สํานักจัดการทรัพย์สิน จํานวน 36,400,000 บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหป้รญิญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี 
 ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 39 ราย และระดับปริญญาโท 
จํานวน 18 ราย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรตรวจสอบการสะกดตัวอักษรให้ถูกต้อง ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก เครื่องหมายจบประโยค และ

ความหมายของภาษาในบทคัดย่อ หน้าที่ 28, 29, 43 และ 44  
2. ควรตรวจสอบกําหนดระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด 

เพ่ือให้นักศึกษาขอยืดขยายเวลาในการศึกษา 
3. สาขาบริหารการศึกษาควรมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่หลากหลาย และควรลงตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับ

การยอมรับ และควรใช้ภาษาในบทคัดย่ออธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ 
4. ควรพัฒนาส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีผลงานทางวิชาการและความเช่ียวชาญในศาสตร์น้ัน ๆ 

มากย่ิงขึ้น 
มติที่ประชุม 
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 39 ราย และระดับปริญญาโท จํานวน 18 ราย 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 เพื่อทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ที ่1917/2563 เรื่องแต่งต้ังคณะอนุ  
               กรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสตูรการศึกษาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย                
               ลงวันที่ 18 สงิหาคม 2563 

ด้วยสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทําหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย                

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 1917/2563 เรื่อง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
18 สิงหาคม 2563 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 



 

ระเบยีบว
 
ที่ 27..ตุล
สุราษฎร์

เลิกประช
 

 
 นายวรช
ผู้จดรายง
 
 
 

วาระที่ 6 เรื่อ
6.1 สภามหา
ลาคม พ.ศ. 2
ธานี และประ
 

ชุมเวลา 16.0

ชาติ  การเก่ง 
งานการประชุ

(รายงานกา

องอ่ืนๆ  
าวิทยาลัยราช
2563 เวลา 13
ะชุมผ่านสื่ออิเ

00 น. 

ชุม   

ารประชุมสภาม

ชภัฏสุราษฎร์ธ
3.00 น. ห้องร
เล็กทรอนิกส์

 
 

มหาวิทยาลัยราช

ธานี ได้กําหน
ราชพฤกษ์ 3 

         

ชภัฏสุราษฎร์ธา

นดให้มีการปร
อาคารสํานัก

               
               

านี หน้า 16) 

ระชุมครั้งที่ 1
งานอธิการบดี

     อาจารย์ว
   ผู้ตรวจราย

 

11/2563..ในว
ดี มหาวิทยาลั

วสันต์  สทุธโส
ยงานการประ

วันอังคาร     
ลัยราชภัฏ     

ส 
ะชุม  

      
          


